

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๓๐๐๘



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม ๑๐๒๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไร้สัญชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๑๘๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ
๒. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดให้เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติอย่างจริงจัง ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยเร็ว เนื่องจากเป็นงานที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน เป็นงานที่มีส่วนสนับสนุนงานตามโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความละเอียดแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ (๑) ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ เดิมกำหนดให้บิดาหรือมารดาจะต้องเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทยภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็น บิดาหรือมารดาที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องเข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีนับถึงวันที่บุตรยื่นคำขอมีสัญชาติไทย (๒) เด็กนักเรียนนักศึกษา เดิมกำหนดให้ขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด ส่วนผู้ที่ไม่มียุทธศาสตร์ให้ขอสถานะตามบิดามารดา ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็น ให้สัญชาติไทยกับผู้เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย แต่ถ้าเรียนจบจากต่างประเทศจะต้องเป็นกรณีได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนเด็กนักเรียน

/นักศึกษา...

นักศึกษาที่ยังไม่จบปริญญาตรีและมีความจำเป็นต้องมีสัญชาติไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนจึงจะสามารถขอมีสัญชาติไทยได้ และ (๓) คนไร้รากเหง้า เดิมกำหนดให้เฉพาะคนที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็น ให้สัญชาติไทยกับคนไร้รากเหง้าที่เกิดในราชอาณาจักรไทย กำลังเรียนหรือเคยศึกษาเล่าเรียนและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการสำรวจจัดทำทะเบียน และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการส่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้แจ้งจังหวัดทราบแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ได้รับการแก้ไขปัญหาสัญชาติอย่างครบถ้วน จึงขอให้จังหวัดส่งนายอำเภอทุกอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑.ให้นำบัญชีรายชื่อเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยตามที่อยู่ที่ได้รับจากกรมการปกครอง หรือโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่ กลับมาตรวจสอบใหม่โดยเฉพาะรายการบุคคลที่เคยพิจารณาว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทยตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร แล้วรายงานจังหวัดทราบโดยจำแนกให้ชัดเจนว่ารายการบุคคลที่ตรวจสอบ (rechecked) จำนวนกี่ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทยกี่ราย ไม่มีคุณสมบัติกี่ราย แล้วให้จังหวัดสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมของจังหวัดแจ้งกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. ให้อำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางของสื่อต่างๆ ที่มีในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียนและสถาบันการศึกษา และให้นายอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสัญชาติของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินงาน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างจริงจังด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
สำนักบริหารการทะเบียน
โทร ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๕๘-๖๐
โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๙๖